



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๑๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"แสงวิเศษจากถ่านหิน" สารนิพนธ์ดีเด่น ผลงานนิสิต มศว



"เอิร์น" น.ส.กัลยรัตน์ กาญจนเศรษฐ์

นิสิตสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไขว์ตันฉบับสารนิพนธ์ "เรื่องเล่าระหว่างทางสู่กิโลเมตรที่ 15" ซึ่งหนังสือภาพ "แสงวิเศษจากถ่านหิน" คำว่ารางวัลวินนี่ เดอะ ปู ประเภทสารนิพนธ์วรรณกรรมสำหรับเด็กดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554

ณ ดาวเคราะห์เพรียมอันห่างไกล มีเรื่องเล่ากันว่า "เมื่อใดใจของผู้นั้นมีฝันมีดมน ขอให้ผู้นั้นจงเชื่อมั่นไว้ แล้วแสงที่งดงาม อบอุ้ม จะเจิดจ้าในใจ ช่วยให้ผู้นั้นสว่างไสว อย่างไม่มีดาวดวงใดเสมอเหมือน" ถ่านหินน้อยก้อนหนึ่งเชื่อมั่นเช่นนั้น จึงสร้างสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้" นี่เป็นเรื่องราวจากหนังสือภาพเรื่อง "แสงวิเศษจากถ่านหิน" ผลงานของ "เอิร์น" น.ส.กัลยรัตน์ กาญจนเศรษฐ์ นิสิตสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้รับรางวัลวินนี่ เดอะปู ประเภทสารนิพนธ์วรรณกรรม

สำหรับเด็กดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 จากนิทรรศการ “เรื่องเล่าระหว่างทางสู่กิโลเมตรที่ 15” เอิร์น เจ้าของผลงาน “แสงวิเศษจากถ่านหิน” ผู้ที่ได้รับรางวัล ประเภทสารนิพนธ์วรรณกรรมสำหรับเด็กดีเด่น ประจำปี 2554

เรื่องเล่าระหว่างทางสู่กิโลเมตรที่ 15 ” เป็นนิทรรศการแสดงต้นฉบับสารนิพนธ์ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 15 สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถือเป็นเส้นทางของการเดินทางร่วมกันมาตลอด 4 ปี ในชีวิตของการเป็น นิสิตสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ซึ่งพวกเขาค้นพบว่า “ระหว่างทาง” มีเรื่องราวต่างๆ ที่น่าจดจำ ดังนั้น สาร นิพนธ์ที่จัดแสดง เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นสำหรับเด็กและเยาวชน โดยใช้หลักกิโลเมตรที่ 15 สื่อแทนอายุ ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ซึ่งแต่ละหลักกิโลเมตรมีผลงานมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยนั้นๆ เสมือนได้เดินอยู่ บนถนนสายวัยเยาว์

เอิร์น เจ้าของผลงานเอ่ยว่า นิทานเรื่องแสงวิเศษจากถ่านหิน เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กอายุ 9-12 ปี ได้รับ แรงบันดาลใจจากหลายส่วน ทั้งจากชีวิตซูปเปอร์ฮีโร่อย่าง เรเวน ในหนังสือการ์ตูนเรื่อง ทีน ไททันส์ ซึ่งเป็น หนังสือการ์ตูนที่ได้อ่านตอนอายุประมาณ 14 ปี นอกจากนี้ยังมาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่มีคนชอบเอา ตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น จนเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ และใช้เวลาหลายปีกว่าจะทำใจได้ จึงอยากนำ ประสบการณ์มาถ่ายทอดให้เด็กได้อ่านในรูปแบบของหนังสือนิทาน

“โดยส่วนตัวใช้เวลาหลายปีกว่าจะทำใจได้และเรียนรู้ว่าควรจะเห็นคุณค่าในตัวเอง มุ่งมั่นทำสิ่งที่เราชอบ และเป็นตัวของตัวเองต่อไป แล้วสักวันจะมีคนมองเห็น เพราะว่าเด็กในช่วงนี้กำลังต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ สังคม ต้องการมีเพื่อนมากๆและเป็นที่ยอมรับ อยากจะบอกน้องๆว่า การเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ผิด การเป็นตัวของตัวเองก็สามารถเป็นที่ยอมรับได้”



ผลงานหนังสือภาพ “แสงวิเศษจากถ่านหิน”

ด้าน อาจารย์ภูติส ศิสิตศิษศักดิ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ผลงานของนิสิตที่ได้จัดแสดงนั้น มีความหลากหลายและมีคุณค่าทั้งทางด้านวรรณกรรมและจิตรกรรม รวมทั้งหลายผลงานก็แฝงไปด้วยปรัชญา ถือเป็น การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพมาก ซึ่งวรรณกรรมสำหรับเด็กที่ได้นิสิตได้สร้างสรรค์ขึ้นนี้ ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับเด็กเท่านั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองก็สามารถอ่านได้ด้วย ถือว่านิสิตได้สร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับทุกเพศทุกวัย

“ในฐานะที่เป็นอาจารย์ก็รู้สึกภาคภูมิใจและตื่นตันใจ ที่นิสิตมีความสามารถมากขนาดนี้ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพร้อมเดินเข้าสู่ถนนสายวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน”